

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด แนวหน้า	<p>นโยบายออกกำลังกายวันพุธ</p> <p>-เสนอข่าว หลังรับทราบข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาว่า คลื่นความร้อน (heat wave) เข้ามายังประเทศไทย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้ชะลอโครงการออกกำลังกายไปก่อน แต่ถ้าผู้ที่มีความแข็งแรงจะออกกำลังกายขอให้ทานยาเสีย เนื่องจากกลัวว่า ถ้าออกกำลังกายช่วงบ่าย คนจะเป็นฮีทสโตรก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ</p>
ไทยรัฐ สวท.	<p>โรควัยโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุข เพื่อยุติปัญหาโรคของประเทศไทย ระหว่างผู้บริหาร 18 หน่วยงาน ว่า องค์การอนามัยโลกจัดให้ไทยติดอันดับ 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหาโรคเรื้อรังที่สุดใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศมีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ติดเชื้อเอชไอวีสูง และกลุ่มที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังหลายขนานสูง แต่ละปีไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ 120,000 คน เสียชีวิตกว่า 13,800 คน คาดว่ามีผู้ป่วยโรคเรื้อรังหลายขนาน 4,500 คน สธ.จึงกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุขเพื่อลดป่วยและตายจากโรคเรื้อรัง และจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรคเรื้อรังระดับชาติปี 2560-2564 ตั้งเป้าลดอุบัติการณ์โรคเรื้อรังอย่างน้อย ร้อยละ 12.5 ต่อปี โดยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 88 ต่อประชากรแสนคนเมื่อสิ้นปี 2564</p>
มติชน สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ สวท.	<p>โรคมะเร็งท่อน้ำดี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี" เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตามมติสมัชชาสุขภาพเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โดยในปี 2560 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะปฏิบัติที่ถูกต้องเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึง ม.3 ในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยง 459 แห่งใน 27 จังหวัด ส่วนสธ.จะสนับสนุนองค์ความรู้และคู่มือแนวทางในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังในเยาวชนรุ่นใหม่</p>
ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ M2F	<p>ประชุมคัลยแพทย์ตักแตงนานาชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 18th ACPS 2017 โดยมีคัลยแพทย์ตักแตงนานาประเทศเข้าร่วม</p> <p>- รศ.นพ.ศิรัชย์ จินดารักษ์ นายกสมาคมคัลยแพทย์ตักแตงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันคลินิกคัลยกรรมเสริมความงามของไทยมีจำนวนมาก แต่คัลยแพทย์ตักแตงมีเพียง 320 คนเท่านั้น และผลิตได้ปีละ 20 คน แพทย์สภาจึงได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาว่า แพทย์สาขาอื่นสามารถทำคัลยกรรมความงามได้หรือไม่ และคัลยกรรมประเภทใดที่ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์แพทย์สภา และเว็บไซต์ของสมาคมคัลยแพทย์ตักแตงแห่งประเทศไทย</p> <p>-ด้าน นพ.สงวน คุณาพร คัลยแพทย์ตักแตงประจำ รพ.สิริโรจน์ จ.ภูเก็ต กล่าวว่า ผู้ป่วยทั่วโลกที่นิยมเข้ารับบริการคัลยกรรมความงามในไทย ส่วนใหญ่มาตามระบบเมดิคัล ทัวริซึม ประเทศที่เข้ามามากที่สุดคือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และแคนาดา ขณะนี้คลินิกคัลยกรรมเสริมความงามในกทม.มีเป็นพันแห่ง ต่างจังหวัดหลายพันแห่ง แต่คัลยแพทย์ตักแตงมีเพียง 320 คนเท่านั้น</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ บางกอกโพสต์	<p>แพทย์ชนบทดีเด่นปี 59</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผอ.รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ของคณะกรรมการคัลยแพทย์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2559 โดยนพ.สมชายเป็นผอ.รพ.ตากใบมาเกือบ 30 ปี เป็นผู้อำนวยการพัฒนาการบริหารองค์กร พัฒนาการให้บริการ ทั้งในองค์กร ชุมชน สานต่อระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่มีข้อจำกัดหลากหลายและอยู่พื้นที่เสี่ยง ยังสามารถให้การบริการและปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำงาน โดยจะได้รับโล่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เกียรติยศ เงินรางวัลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 200,000 บาท จากบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 100,000 บาท และบริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด 200,000 บาท
ผู้จัดการออนไลน์	<p>จนท.รพ.ตรังถูกญาติผู้ป่วยทำร้าย</p> <p>-เสนอข่าว นายทศพล ชุมนวน อายุ 29 ปี เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน รพ.ตรัง ร้องเรียนผู้สื่อข่าวพร้อมแสดงคลิปภาพวงจรปิด กรณีญาติผู้ป่วยตบที่ศีรษะ 2 ครั้งขณะเข้าเวร รวมทั้งได้ไปแจ้งความที่สภ. เมืองตรังแล้ว โดยหลังเกิดเหตุไม่กล้าไปทำงาน ต้องขอลาหยุดชั่วคราว เพราะกลัวญาติผู้ป่วยรายดังกล่าวกลับมาทำร้ายซ้ำอีก ขณะที่ทางโรงพยาบาลไม่มีการดำเนินการใดๆ ปลอ่ยให้ตนอยู่ในภาวะเครียดทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและถูกทำร้ายในขณะที่ทำงาน โดยญาติของนายทศพล เห็นว่า รพ.ตรังในฐานะต้นสังกัดไม่ออกมาดำเนินการใดๆ อยากขอให้ทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย</p> <p>-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดินทางไปทำข่าวที่รพ.ตรัง ได้ถูกเจ้าหน้าที่บางคนพยายามปิดกั้นไม่ให้สัมภาษณ์ และเมื่อประสานไปยัง พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ตรัง ได้รับแจ้งว่า ขอคุยกับผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อน โดยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพหรือร่วมรับฟังใดๆ</p> <p>-ขณะที่ ร.ต.อ.เอกลักษณ์ ศักดิ์ชัยนันท์ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองตรัง เจ้าของคดีกล่าวว่า ขณะนี้ทราบตัวญาติของผู้ป่วยที่ก่อเหตุแล้ว จึงได้ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ (9 มี.ค.) ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น</p>
สังคมออนไลน์	<p>พิษต้นสวาน้อยประแป้ง</p> <p>-มีการส่งต่อข้อมูลจากผู้ใช้ชื่อว่า คุณหมอสู่ธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ ระบุว่า ลูกชายเสียชีวิตเพราะต้นไม้อธรรมดาที่ทุกคนรู้จัก คือ ต้นสวาน้อยประแป้ง ที่นิยมปลูกในกระถางประดับประดาตามบ้านเรือน ซึ่งฆ่าเด็กได้ใน 1 นาทีและฆ่าผู้ใหญ่ได้ใน 15 นาที โดยลูกชายเสียชีวิตเพราะนำไปไม่เข้าปาก ทำให้ลื่นเกิดปฏิกิริยาจนหายใจไม่ออก ถ้าไปสัมผัสสอย่าเอามือมาจับตา เพราะอาจทำให้ตาบอดถาวรได้ ต้นไม้นี้ชนิดนี้ทุกส่วนมีพิษ อาจทำให้เสียชีวิตได้ถ้ารับประทานเข้าไป</p>
เพจ Drama-addict	<p>เตือนภัยแก๊งหลอกขายอาหารเสริม</p> <p>-เสนอข่าว เตือนภัยแก๊งขายอาหารเสริมกำลังระบาดในต่างจังหวัด โดยจะใช้เครื่องมือที่อ้างว่า เป็นเครื่องวัดระดับความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด ให้ผู้สูงอายุทำนายว่าไปในเครื่อง แล้วแจ้งผลว่ามีสุขภาพเส้นเลือดไม่ดี ให้ซื้ออาหารเสริมในราคาชุดละ 3,800บาท แต่ถ้าซื้อ 3 ชุด ลดเหลือ 12,000 บาทเท่านั้น ทำให้ผู้สูงอายุที่ลูกหลานปลอ่ยให้อยู่บ้านถูกมิจฉาชีพพวกนี้หลอกซื้ออาหารเสริมได้ง่าย</p>
แนวหน้า	<p>ภัยแล้ง</p> <p>-เสนอข่าว รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ขาดแคลนน้ำอุปโภค เนื่องจากบ่อน้ำบาดาลต้นเขิน ไม่สามารถผลิตน้ำใช้ได้ อย่างเต็มที่ ผอ.รพ.ได้ทำเรื่องไปยังผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล จ.สุพรรณบุรี ให้สั่งรถชุดเจาะน้ำบาดาลมาชุดเจาะบ่อให้มีความลึกมากขึ้น ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนภาคอีสานให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อน</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>หมอกควันภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ.นพ.ภูรีวรรณ โชคเกิด นพ.สสจ.เชียงใหม่ แนะนำประชาชนงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง หากจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง ให้สวมใส่เสื้อแขนยาว สวมแว่นตา และหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อลดการสูดฝุ่นละอองสะสมในปอด และป้องกันการระคายเคืองผิวหนังและเยื่อปอด</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นพ.สสจ.ลำปาง เปิดเผยว่า ค่าฝุ่นละอองจากหมอกควันเกินมาตรฐานติดต่อกันหลายวัน ได้สั่งการไปยังสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งให้พร้อมช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ พบมีประชาชนเข้ารักษาโรคทางเดินหายใจเฉื่อย 9,000 คนต่อสัปดาห์ เท่ากับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา</p>
แนวหน้า	<p>-เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือน 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยาและตาก ที่พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยมี 2 จังหวัดมีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน คือ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จึงประสานให้ทุกจังหวัดเร่งป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p>
มติชน	<p>สุขภาวะผู้หญิงไทย</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง ร่วมกับแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ภายใต้แคมเปญ "เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง" (Safe Cities for Women) ชูประเด็นหยุดการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะ โดยผลสำรวจผู้หญิงที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า การเดินทางที่ผู้หญิงรู้สึกไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	การถูกคุกคามทางเพศมากที่สุดคือ เดินเข้าซอยคนเดียว เดินทางช่วงกลางคืน และ 36% ของผู้ตอบแบบสำรวจ เคยถูกคุกคามทางเพศขณะเดินทางหรือใช้บริการขนส่งสาธารณะ ที่พบมากที่สุด คือพุดชเว พุดลามก โขว์อวัยวะเพศสำเร็จความใคร่ เป็นต้น
สยามรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด M2F	กทม.เปิดสถานีบัตรทอง -เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานเปิดจุดบริการลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ Bangkok NHSO Mobile Service ของ สปสช. หรือ "สถานีบัตรทอง" เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จแก่ประชาชนที่ต้องการลงทะเบียนบัตรทอง และขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปให้ประชาชนได้รับทราบ เปิดให้บริการ 08.00-19.00 น. ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2560 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาวต่อเนื่อง โดยผู้มาใช้บริการจะได้รับของที่ระลึกเป็นซองใส่บัตรประชาชนพิมพ์เลขเก่า และหากมีประชาชนใช้บริการอย่างต่อเนื่อง สปสช.จะพิจารณาเปิดสถานีบัตรทองแห่งที่สอง
สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์	ฉลากทางเลือกสุขภาพ -เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขาธิการ ออย. กล่าวในงานกิจกรรม "สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพลดหวาน มัน เค็ม" ว่า ออย.และมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์การใช้สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" เพื่อขยายขอบข่ายกลุ่มอาหารในวงกว้างต่อไป
คมชัดลึก	ยุทธศาสตร์ 20 ปีกรมอนามัย -เสนอข่าว นพ.วิริยะ เฟื่องจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 65 กรมอนามัย ว่า กรมฯ เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เตรียมบุคลากรให้เป็นคนไทย 4.0 มีความสามารถในการสื่อสารให้ข้อมูลและความรู้สุขภาพ ทำงานได้หลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี และผลิตนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ พร้อมรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ของคนและสังคมไทย ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 มุ่งสู่วิสัยทัศน์กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2579 "คนไทยทุกกลุ่มวัย รوبرู้สุขภาพ อายุนิยามพร้อมสุขภาพยอดเยี่ยม"
มติชนออนไลน์	ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยรักษาโรค -เสนอข่าว นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ การใช้สมิบัติบำบัดในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะท้าย เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ ใน จ.มหาสารคาม กว่า 100 รูป มีความรู้ ความเข้าใจ นำสมิบัติบำบัดไปใช้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะท้าย โดยใช้สมิบัติบำบัดแบบ SKT คือ หลักการกำหนดจิต รับรู้ และการเคลื่อนไหว ด้วยลมหายใจเข้าออก เป็นตัวขับเคลื่อน -ด้าน นพ.วิระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.มหาสารคาม กล่าวว่า จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การทำสมิบัติแบบสมรรถนะ หายใจเข้า พุทธ หายใจออก โธ สามารถช่วยให้คลายเครียดได้เป็นอย่างดี ถ้าสามารถควบคุมการฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น การสัมผัส และการเคลื่อนไหวด้วย จะทำให้การทำสมิบัติมีผลต่อการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง
สยามรัฐ	รพ.ตำรวจประชุมผ่าตัดไทรอยด์แบบไร้แผล -เสนอข่าว พล.ต.ท.นพ.วิฑูรย์ นิติวราญกูร นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ และ พ.ต.อ.นพ.ไพบุลย์ เจียมอนุกุลกิจ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตำรวจ จัดการประชุมวิชาการเกี่ยวกับการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องแบบไร้แผลนานาชาติ ครั้งที่ 2 เพื่อให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ
เดลินิวส์	โรคมือเท้าปาก -เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นพ.สสจ.ตรัง เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โรคนี้จะติดต่อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ส่วนใหญ่พบในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก การป้องกันที่ดีที่สุด ต้องสังเกตอาการ หากพบว่าเด็กมีไข้ หรือพบตุ่มใสขึ้นตามมือ เท้า ในปาก ควรแยกเด็กไม่ให้ไปโรงเรียนเพื่อไม่ให้ติดต่อกับผู้อื่น ถ้าตัวร้อนให้เช็ดตัว ป้องกันไม่ให้เด็กชก หรือกินยาลดไข้ ประมาณ 5 วัน เด็กจะหายเป็นปกติ
มติชน Online	ใช้หวัดนก -เสนอข่าว เกาหลีใต้ฆ่าสัตว์ปีกในฟาร์มรวมมากกว่า 50,000 ตัว ขณะมีรายงานยืนยันพบการติดเชื้อหวัดนก 2 กรณี ส่งผลให้ในฤดูหนาวนี้ เกาหลีใต้ฆ่าสัตว์ปีกในประเทศไปแล้วเกือบ 35 ล้านตัว การพบการระบาดของเชื้อหวัดนกครั้งนี้ ถือเป็นก้าวถอยหลังของประเทศในการต่อสู้กับการระบาดของเชื้อหวัดนกครั้งที่เลวร้ายของเกาหลีใต้